

WE ARE YOUR DOL



Department  
of Labor



# NGÂN HÀNG VIỆC LÀM BANG NEW YORK

Nguồn hỗ trợ các doanh nghiệp

## NGÂN HÀNG VIỆC LÀM BANG NEW YORK LÀ GÌ?

Ngân hàng Việc làm Bang New York là nguồn chính của Sở Lao động để đăng tin tuyển dụng của doanh nghiệp và sơ yếu lý lịch của người tìm việc. Ngân hàng này có hơn 130.000 tin tuyển dụng gồm nhiều ngành nghề khác nhau.

## VÌ SAO TÔI NÊN ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA MÌNH?

Việc đăng tin tuyển dụng trên Ngân hàng Việc làm NYS mang lại cho quý vị những lợi ích sau:

- Tăng mức độ quan tâm đến vị trí quý vị cần tuyển
- Cải thiện “mức độ phù hợp” của các ứng viên tiềm năng
- Khả năng tìm kiếm sơ yếu lý lịch của hàng ngàn người tìm việc

## LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG?

Sau đây là các lựa chọn đăng tin tuyển dụng dành cho quý vị trên Ngân hàng Việc làm Bang New York:

### LẬP CHỈ MỤC

Đây là tính năng miễn phí cho phép tin tuyển dụng đăng trên trang web công ty của quý vị tự động được tải lên Ngân hàng Việc làm NYS mỗi ngày. Chỉ cần thêm, thay đổi hoặc đóng các tin tuyển dụng trên trang web riêng của quý vị, sau đó thông tin sẽ được cập nhật trên Ngân hàng Việc làm mỗi đêm. Để đăng ký, chỉ cần hoàn thành yêu cầu lập chỉ mục trên trang web của Ngân hàng Việc làm NYS tại [myjobs.ny.gov](http://myjobs.ny.gov).

## TỰ ĐĂNG

Quý vị tạo tài khoản trên Ngân hàng Việc làm NYS và đăng tin tuyển dụng riêng của mình. Đây là dịch vụ miễn phí cho phép quý vị quản lý tin tuyển dụng của mình trong suốt quá trình tuyển dụng. Đăng ký ngay tại [myjobs.ny.gov](http://myjobs.ny.gov).

## ĐĂNG TIN CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÂN VIÊN

Gửi e-mail, fax hoặc gọi điện cho Sở Lao động, sau đó nhân viên của Sở sẽ đăng thông tin giúp quý vị.

Nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào khi đăng tin tuyển dụng hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email cho Sở Lao động theo địa chỉ [nysjobbank@labor.ny.gov](mailto:nysjobbank@labor.ny.gov) hoặc gọi 1-888-4-NYS-DOL.

## CÔNG NGHỆ GIỚI THIỆU VÀ GHÉP KỸ NĂNG — NY TALENT

NY Talent là công cụ giúp các doanh nghiệp tìm được ứng viên đáp ứng tốt nhất tiêu chuẩn cho vị trí họ cần tuyển. Công cụ này có tính năng đăng tin tuyển dụng và khả năng tìm kiếm sơ yếu lý lịch. Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích tin tuyển dụng và sơ yếu lý lịch bằng cách sử dụng tính năng ghép kỹ năng, thay vì ghép từ khóa.

## LIÊN HỆ

Nhân viên Dịch vụ Doanh nghiệp của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của quý vị về các công cụ này và trợ giúp mọi nhu cầu tuyển dụng của quý vị. Để liên hệ với nhân viên của chúng tôi hoặc tìm văn phòng gần quý vị, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại [www.labor.ny.gov](http://www.labor.ny.gov) hoặc gọi 1-888-469-7365.